
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  
สมัยสามัญที ่4 คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  
วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖4  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  
  1.  นายชัยณรงค์  อุทุมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
  2.  นายวิทยา  อารีเอื้อ    รองประธานสภาเทศบาล 
  3.  นายยนตะจิต  ทาบรรหาร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  4.  ร.ต. เรืองรอง  คะกิจ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  5.  นายสุพรรณ  สุมาชัย    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6.  นายสหสัดี  ผลเอี่ยม    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  7.  นายพรอำนวย  ไกยะแสง     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

8.  นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
9.  นางสาวนิตยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    
10.  นายลพิน  การรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11.  นายนพพล  บุญชูใสย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 /เลขานุการสภา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลากจิ  
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
  1. นายประมวล  ศรีดาแก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
  2. นายพิมพ์  นันประดิษฐ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 

3. นายสมชาย  แสนณรงค์   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
4. นายสิทธา  กาบสร้อย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
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เริ่มการประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง เรียนนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือและ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  เข้า

ระเบียบวาระท่ี  1 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขอแจ้งว่า นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 ขอลากิจ 
ประธานสภาฯ    
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม  2564 
ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม 

- ไม่มีผู้ใดยื่นกระทู้ถาม - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องที่เสนอใหม่ 

๑. สรุปผลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
             ๒.  สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
             3.  ขอเปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์ เป็น  
                  หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์ ในแผนงานสาธารณสุข 
              4.  การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             เรื่อง  สรุปผลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และสรุปผลการ  
ประธานสภาฯ     ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด 

ต่อไป                          
นายประมวล  ศรีดาแก้ว            ขอสรุปผลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และสรุปผลการดำเนินงาน 
นายกเทศมนตรี                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยมีรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 
ประเภทรายรับ    ประมาณการ  รายรับจริง 

รายรับ (บาท)     (บาท) 
    รายได้จัดเก็บเอง     

- หมวดภาษีอากร     270,000     35,032.80 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 171,500   181,634.10 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      80,000     71,736.36 
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ  315,000   375,684.00 
  พาณิชย์ 
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- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     150,000     28,594.00 
- หมวดรายได้จากทุน          -    - 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่ อปท. 
- หมวดภาษีจัดสรร         18,480,000        21,308,871.50 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่ อปท. 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         28,733,500        25,739,583.64 
                  รวมรายรับ               48,000,000             47,741,136.40 
ประเภทรายจ่าย    ประมาณการ  รายจ่ายจริง 

รายจ่าย (บาท)     (บาท) 
งบกลาง     12,677,160      12,220,351.11 
งบบุคลากร    19,147,020        17,618,414.00 
งบดำเนินงาน      9,631,320          9,305,291.00 
งบลงทุน      4,206,500          3,935,900.00 
งบเงินอุดหนุน      2,533,000          2,285,864.39 
งบรายจ่ายอื่น             5,000                    - 
  รวมรายจ่าย  48,200,000      45,365,820.50 
รายรับ - รายจ่าย ทีไ่ม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย        2,375,315.90 

 

     สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เทศบาลตำบลนามะเขือ 
ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ตาม 
กระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ 
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน 
แผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป เทศบาลตำบลนามะเขือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี มี 6  
ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว  
 การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณโดยมีการ 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 15,952,677.50 บาท มี 
การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ จำนวนเงิน 14,749,677.50 บาท  
รายละเอียดของโครงการ ขอให้สมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว และ 
เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานราก จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 8,000,000 บาท ดังนี ้

1. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายโคกเจริญ - คำปลาฝา บ้านโคกเจริญ 
หมู่ 2 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

2. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างวัดสว่างอัมพวัน – บล๊อกคอนเวิร์ด
ข้ามห้วยยาง บ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

3. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างปั๊มจ่าเบิร์ด - หนองเอียด บ้าน  
โนนศรทอง หมู่ 8 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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4. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายไทรทอง – กุดพระเจ้า บ้านไทรทอง 
หมู่ 11 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

5. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายนามะเขือ - หนองกุง บ้านนามะเขือ 
หมู่ 1 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายโคกเจริญ - ถ้ำปลา บ้านโคกเจริญ หมู่ 
2 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

7. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายวัดป่าโป่งเชือก - ลาดยาง กส.3048 
บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 งบประมาณ 500,000 บาท ยังไม่ลงนามในสัญญา 

8. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายศาลากลางบ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ 4 
งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างวัดบ้านคำน้ำแซบ - ลานมันบ้านคำ
น้ำแซบ หมู่ 6 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายแยกท่าลำดวน - หนองคำดอกซ้อน 
บ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 งบประมาณ 500,000 บาท ยังไม่ลงนามในสัญญา 

11. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายดอนปู่ตา - ลาดยาง กส.3048 บา้น
โนนศรทอง หมู่ 8 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

12. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ๋าน้ำสร้าง – หลังโรงเรียนชุมชน     
นามะเขือวิทยา บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 งบประมาณ 500,000 บาท 
ดำเนินการเสร็จแล้ว 

13. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายท้ายหมู่บ้าน – วัดมัชฌิมวาส บ้าน  
โนนอุดม หมู่ 10 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

14. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายไทรทอง - โนนอุดม บ้านไทรทอง หมู่ 
11 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

15. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายคุ้มหนองบัวลอย - ลาดยาง กส.3048 
บ้านนามะเขือ หมู่ 12 งบประมาณ 500,000 บาท ยังไม่ลงนามในสัญญา 

16. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายวัดป่านามะเขือ - ท่าใหญ่ บ้าน       
นามะเขือ หมู่ 12 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่จ่ายขาดเงินสะสม (งบกลาง) จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 477,000 บาท ดังนี้ 

1. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7, 8 และ 9 งบประมาณ 82,000 บาท 
2. ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนามะเขือ งบประมาณ 395,000 บาท 
ขอให้สมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ลงนามใน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สัญญาขอให้เร่งดำเนินการด้วยครับ 
นายประมวล  ศรีดาแก้ว            จะเร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
นายกเทศมนตรี     
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นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม                           ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             เรื่องต่อไปคือ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยาง  
ประธานสภาฯ            รถยนต์ เป็น หมวดวสัดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์ ในแผนงานสาธารณสุข 
    ขอเชิญ นายสมชาย  แสนณรงค์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นายสมชาย  แสนณรงค ์            เรื่องขอเปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์ เป็น 
เจ้าพนักงานพัสดุ                     หมวดวสัดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์ ในแผนงานสาธารณสุข ขอให้สมาชิก 
                       ได้พิจารณาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 
                       วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
                       หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เนื่องจากการจัดทำเทศบัญญัติได้จัดถังขยะ 
                       ยางรถยนต์ไว้ในหมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ต้องคิดค่าเสื่อมราคา แต่ถ้าพิจารณาแล้วถัง 
                       ขยะยางรถยนต์มีลักษณะที่ไม่คงทนถาวร ถ้าชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมบำรุงก็ไม่คุ้มค่า แต่ถ้า 
                       จัดถังขยะยางรถยนต์ไว้ในหมวดวัสดุการบริหารจัดการการดูแลก็จะสะดวกยิ่งข้ึนเพราะไม่ 
                       ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและไมยุ่่งยากในการจัดทำในระบบบัญชี ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตาม 
                       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
                       2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ 
                       ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
                       ของสภาท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไป 
                       ด้วยความถูกต้อง 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
ประธานสภาฯ    
นายลพิน  การรักษ์  ขอสอบถามถังขยะทีจ่ะจัดซื้อจะนำมาทดแทนอันเดิมหรือจะเปลี่ยนใหม่หมดและที่จะขอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2                  อนุมัตเิปลี่ยนแปลงจากหมวดครุภัณฑ์เป็นหมวดวัสดุนั้นจะเปลี่ยนจากยางรถยนต์เป็น 
                        พลาสติกหรือไม่ 
นายนพพล  บุญชูใสย  ขอสอบถามว่าเมื่อเปลี่ยนหมวดแล้วจะต้องทำสำเนาเทศบัญญัติมาแนบหรือไม่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1                   
นายสมชาย  แสนณรงค ์            การเปลี่ยนแปลงหมวดต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อนถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง 
เจ้าพนักงานพัสดุ                     โดยผู้มีอำนาจ 
นายลพิน  การรักษ์  ในการจัดซื้อถังขยะจำนวน 100 ถัง จะเพียงพอสำหรับการใช้สอยหรือไม ่ถังเก่าจะเอาไป 
สมาชิกสภาฯ เขต 2                 ไว้ที่ไหนจะทิ้งหรือไม่ 
นายสิทธา  กาบสร้อย               จำนวนถังขยะนั้นมีการสำรวจว่าทั้งตำบลต้องใช้เท่าไหร่ ตั้งขึ้นมาเพ่ือเปลี่ยนอันที่ชำรุดและ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            เพ่ิมเติมบางส่วน 
นายวิทยา  อารีเอื้อ  อยากทราบว่าเพราะอะไรถึงอยากเปลี่ยนแปลงและถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติจะมีผลอะไร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1                 หรือไม ่  
นายสมชาย  แสนณรงค ์            อยากเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าจัดถังขยะในหมวดค่าครุภัณฑ์การบริหารจัดการ การ 
เจ้าพนักงานพัสดุ                     ควบคุมดแูลยากเพราะถังขยะตั้งอยู่ตามหมู่บ้าน หากชำรุดจะซ่อมแซมก็ไม่เกิดความคุ้มค่า 
                       เมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้ว 
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นายนพพล  บุญชูใสย  ขอสอบถามว่าหนังสือสั่งการที่ให้เปลี่ยนนั้นออกมาในปี พ.ศ. ไหน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1                   
นายสมชาย  แสนณรงค ์            หนังสือสั่งการใน พ.ศ.2559 ในการจัดทำงบประมาณมีการจัดทำโดยผู้อำนวยการกอง 
เจ้าพนักงานพัสดุ                     ซึ่งในแต่ละปีไม่มีปัญหา แต่ในปีนี้ระบบบัญชีของเทศบาลต้องปิดบัญชีในระบบออนไลน์  
                        ดังนั้นจึงอยากให้เปลี่ยนแปลงหมวดเพราะจะได้จัดทำในระบบบัญชีได้สะดวกยิ่งขึน้ 
นายลพิน  การรักษ์  ถ้าถังขยะจำนวน 100 ถัง ไม่ทั่วถึงทั้งตำบล เกรงว่าประชาชนอาจไม่พอใจเพราะเสียภาษี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2                 เท่ากัน ไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะไปสำรวจหมด เช่น ในหมู่ 6 ถังขยะเดิมชำรุดทั้งหมดอาจจะ 
                        ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด 
นายชัยณรงค ์ อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม                           ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญ นายพิมพ์  นันประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 
นายพิมพ์  นันประดิษฐ์              ขอชี้แจงการต้ังงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง ในเทศบัญญัตินี้ 
รองนายกเทศมนตรี                  พนักงานจัดเก็บขยะได้ออกสำรวจจำนวนถังขยะที่ต้องนำไปทดแทนอันเดิมชำรุด จำนวน  
                        87 ใบ ส่วนอีก 13 ใบ มีผู้ประสงค์ขอใช้ถังขยะใหม่ เหตุที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงหมวดนั้น  
                        เนื่องจากลักษณะของถังขยะที่เทศบาลใช้เป็นแบบกึ่งถาวร ชำรุดง่ายจึงไม่น่าจะตั้งไว้ใน 
                        หมวดครุภณัฑ์ ควรจะตั้งไว้ในหมวดค่าวัสดุจะเหมาะสมกว่าและไม่มีค่าเสื่อมราคาสามารถ 
                        บริหารจัดการง่ายขึ้น 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม                           ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มขีอมตเิปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์เป็น 
ประธานสภาฯ   หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์ ในแผนงานสาธารณสุข 
ที่ประชุม                           มีมติเห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  เรื่องเพ่ือพิจารณาต่อไป คือการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอผู้ที่เหมาะสมคนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญ 

ครบั 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเสนอชื่อ นายสหัสดี  ผลเอ่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายวิทยา  อารีเอื้อ  ขอรับรอง นายสหัสดี  ผลเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
รองประธานสภาฯ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายลพิน  การรักษ์  ขอรับรอง นายสหัสดี  ผลเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 1 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายสหัสดี  ผลเอ่ียม เป็นคณะกรรมการตรวจ  
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 1  
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ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ เลือก นายสหัสดี  ผลเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  

เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที ่2 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ   
นายสุพรรณ  สุมาชัย  ขอเสนอชื่อ นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอรับรอง นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นางสาวนิตยา  ตาวะสี  ขอรบัรอง นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 2 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายยนตะจิต  ทาบรรหาร เป็นคณะกรรมการตรวจ      
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 2  
ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ เลือก นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต  

2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
นายชัยณรงค ์ อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ   
นายลพิน  การรักษ์  ขอเสนอชื่อ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  ขอรับรอง นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายนายสหัสดี  ผลเอ่ียม  ขอรับรอง นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 3 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นางสาวนิตยา  ตาวะสี เป็นคณะกรรมการตรวจ  
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 3  
ทีป่ระชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ เลือก นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต  

2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที ่3 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  สรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ ประกอบด้วย  
ประธานสภาฯ    1. นายสหัสดี  ผลเอี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 
     2. นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 
     3. นางสาวนิตยา  ตาวะสี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืนๆ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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รอ้ยตรีเรืองรอง  คะกิจ  ขอแจ้งซ่อมแซมน้ำประปาที่ชำรุดหมู่ 3 บริเวณ หน้าบ้านนายหัด  ปัญญา - นางคำภา   
สมาชิกสภาฯ เขต 1  กุลสิโล และ หมู่ 11 หน้าบ้านนางคำสิงห์  พานเขจรและนางสังวาลย์  กานก่ำ ได้แจ้ง 

เจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังไม่ได้รบัการแก้ไข ซึ่งนางสังวาลย์ก็ได้มาแจ้งต่อข้าพเจ้าอีกในตอนเช้า 
วันนี้ จึงขอให้รีบแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ 

นายพิมพ์  นันประดิษฐ์              ขอขอบคุณสมาชิกท่ีได้แจ้งความเดือดร้อนเข้ามาต้องขออภัยในเรื่องการแก้ไขปัญหา 
รองนายกเทศมนตรี                  น้ำประปาที่ล่าช้า เพราะนายช่างไฟฟ้าติดโควิดและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานด้วยกันต้องหยุดกัก 
                        ตัวตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สว่นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำประปานั้น เทศบาล 
                        รับผิดชอบน้ำประปา จำนวน 8 หมู่บ้าน บางแห่งสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เช่นที่หมู่ 7  
                            ท่อประปาก็ต้องชำรุด ท่อประปาฝังนานแล้ว พนักงานได้พยายามแก้ไขตลอดเวลาแต่ก็มีการ 
                        แจ้งซ่อมแซมมาทุกวัน อาจจะแก้ไขปัญหาไม่รวดเร็วทันใจจะขอรับนำไปปรับปรุงและแก้ไข  
                        สว่นในช่วงบ่ายวันนี้จะไปซ่อมแซมบริเวณหน้าบ้าน นางสังวาล หมู่ 11 ส่วนจุดไหนที่ชำรุด 
                        น้อยอาจยกยอดไปซ่อมแซมในปีหน้า ส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมเีจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ 
                        ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. หมู่ 2 บ้านโคกเจริญ ผู้รับผิดชอบ นายเรวัตร  การรักษ์ 
2. หมู่ 5 บ้านโพนคำพุทธคีรี ผู้รับผิดชอบ นายจิตรกร  บุญบุตร 
3. หมู่ 3 และ หมู่ 11 ผู้รับผิดชอบ นายสุเมธ  โนนทิง และ นายสุรศักดิ์   

เพ็ชร์เสนา 
4. หมู่ 7 บ้านคำดอกซ้อน ผู้รับผิดชอบ นายวิทยา  ปัญญามี และนายเลิศยศ  

ภูแข่งหมอก 
           ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้งมาเพ่ือจะได้ประสานพนักงานไปซ่อมแซม 
    ขอแจ้งว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีคำสั่งที่ 39/2564 เรื่องการป้องกันโรคระบาดและจัดงานปีใหม่ 

นั้น เรื่องการจัดงานปีใหม่ต้องงดเพ่ือสนองนโยบาย งานวันเด็กแห่งชาติก็งด งานทำบุญ 
เทศบาลและงานกีฬาเยาวชนเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด และสุดท้ายขอหารือคำว่า “ขอ 
เชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หรือใช้คำว่า ขอเชิญท่านประธานจุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัย” ซึ่งตามที่ได้เห็นพิธีของสำนักพระราชวังก็ใช้คำว่า จุดธูปเทยีน จึงอยาก 
ขอให้สมาชิกสภาได้กำหนดคำเพ่ือจะได้ใช้ในงานพิธีภายในตำบลนามะเขือ 

นายประมวล  ศรีดาแก้ว            คำว่า จุดธูปเทียน และ จุดเทียนธูป นั้น ตามท่ีกระผมได้เรียนมาจาก อาจารย์ทองสุข   
นายกเทศมนตรี                      เบียดนอก นั้น คำว่าจุดธูปเทียนเป็นไปตามภาษา ตามแบบแผน เช่น คำว่าหอสมุด ห้องสมุด  
                       แต่ถ้าไปดูแล้วในห้องสมุดไม่มสีมุดแต่มีหนังสือ แต่คนรุ่นใหม่มาใช้ตามที่ปฏิบัติคือ จุดเทียน 
                       ธูป ฉะนั้นกระผมเชื่อตามแบบแผนจะต้องใช้คำว่าจุดธูปเทียน 
รอ้ยตรีเรืองรอง  คะกิจ  ขออ้างถึงพิธีทางศาสนาของกองทัพที่กระผมเคยทำงานมา จะใช้คำว่าจุดธูปเทียนบูชาพระ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  รัตนตรัย 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเสนอว่าในงานศพจะมีกลุ่มหนึ่งสูบบุหรี่ เทศบาลจะออกกฎห้ามได้หรือไม่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายนพพล  บุญชูใสย  เห็นด้วยกับผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ แต่ถ้าจะออกเป็นเทศบัญญัติบังคับใช้คงไม่อาจทำได้ ขนาด 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  รัฐบาลออกกฎหมายยังไม่สามารถบังคับได้ อาจต้องเขียนป้ายติดห้ามสูบบุหรี่น่าจะดีกว่า 
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอแจ้งท่อลอดถนนช่วงบ้านโพนสวาง - โพนคำ ชำรุด เพราะช่วงนี้รถบรรทุกอ้อยเยอะมาก 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ถนนช่วงนี้ยุบตัวลง ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็ดีข้ึน แต่ห่วงเรื่องน้ำประปาไม่พอใช้ที่บ้านโพนคำเพราะ 

น้ำในบ่อลดลงมาก 
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นายวิทยา  อารีเอื้อ  ขอแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ  1. ต้องขอขอบคุณ นายลพิน  การรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 ที่ได้นำ 

              หินคลุกมาถมหลุมที่ถนนบ้านโพนสวาง 
          2. ขอเพ่ิมเติมไฟฟ้าสาธารณะสายดับที่อยู่หมู่ 4 บ้านโพนสวาง เพราะชาวบ้านได้ออกไปตั้ง 
              บ้านเรือนนอกหมู่บ้าน เช่นตามถนนสายโพนสวาง – คำน้ำแซบ ถนนสายโพนสวาง –  
              ป่านกขาบ และบางจุดในหมู่บ้าน คือ หน้าบ้านนายสุพัน  ศรีทองนาค 

    3. ขอบคุณที่ไปแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่หมู่ 4 ขณะนี้ใช้ได้แล้ว  
นายสหัสดี  ผลเอี่ยม         เรื่องงานป้องกันตอนนี้รับผิดชอบเรื่องน้ำประปา หากมีเหตุอัคคีภัยอาจจะล่าช้า ขอฝากให้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะบริหารได้พิจารณาเตรียมพร้อมไว้ด้วย 
นายนพพล  บญุชูใสย  ขอแจ้งซ่อมแซมถนนสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือ - บ้านนายถวิล   
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เกลือสีโท ที่ชำรุดแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ซึ่งหลุมลึกมากและถัดมาเป็นถนนต่าง 

ระดับ ขอให้คณะบริหารได้พิจารณาซ่อมแซมดว่นด้วย 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  เรื่องถนนชำรุดที่ท่อลอดสายโพนสวาง - โพนคำนั้น อยากให้แก้ไขปญัหาอย่างถาวร รถสิบ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ล้อก็ขบัสวนกันไม่ได้ 
นายลพิน  การรักษ์  ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกลัง สายโคกเจริญ – คำน้ำแซบ , สายคำน้ำแซบ –  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คำปลาฝา , สายคำน้ำแซบ - ห้วยแสง , สายรอบหมู่บ้านคำน้ำแซบ และสายแยกนาโศก –  

นานายวินัย  ทรัพย์กุล ไม่ทราบว่ามีการตรวจรับงานหรือยัง ซึ่งการซ่อมแซมถนนไม่มีลูกรังมี 
แต่ดิน และซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ 6 ได้ซ่อมแซมแค่ข้างเดียว อีกข้างหนึ่งไม่ 
ซ่อมแซม ไม่แน่ใจว่ามีคนไปชี้จุดรู้จักคำว่ารอบหมูบ่้านหรือไม่ และมีถนนสายคำน้ำแซบ –  
ห้วยแสง บริเวณ นานายคำตา  พันธ์ปันเป้า มีท่อระบายน้ำข้ามถนน แต่ขณะนี้มีแต่ดิน 
ทรายและซ่อมแซมโดยเอาดินมาถมทับจนทำให้การสัญจรลำบากมาก 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรมิตร  รกัษาชาติ  ขอชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
รองนายกเทศมนตรี  1. การซ่อมแซมถนนท่อลอดถนนสายโพนสวาง - โพนคำ ทีผ่ิวถนนยุบลงนั้น ได้ให้กองช่าง 

    ออกไปสำรวจแล้ว หากซ่อมแซมในขณะนี้จะมีประชาชนที่ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
    เดือดร้อน จึงจะขอซ่อมแซมให้ถาวรช่วงหลังปิดหีบอ้อย แต่จะนำเอาหินคลุกยางมะตอย 
    ไปซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้ก่อน 
2. การขยายเขตไฟฟ้าสายดับโพนสวาง – ป่านกขาบนั้นต้องใช้งบประมาณเทศบาล 
3. การป้องกันเหตุอัคคีภัยนั้น ฝ่ายป้องกันได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว 
4. การซ่อมแซมถนนที่ยุบตัว หมู่ 7 ได้ออกไปสำรวจแล้วปรากฏว่าถนนเป็นโพลง มีวิธีการ 
    แก้ไขคือขุดถนนและอัดถนนใหม่ แต่ต้องใช้งบประมาณมาก ขอฝากให้สมาชิกสภา 
    เทศบาลได้พิจารณาให้อยู่ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แต่ในช่วงนี้จะ 
    ซ่อมแซมพอให้ใช้งานได้ชั่วคราวก่อน 
5. การซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้านคำน้ำแซบนัน้จะได้ประสานให้ผู้รับจ้างเฉลี่ยจาก 
    งบประมาณในสายอ่ืนไปซ่อมแซมเพ่ิมเติม 
     ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แจ้งความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามาเพ่ือจะได้ 
แก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
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นายประมวล  ศรีดาแก้ว            ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากระผมได้มอบหมายให ้ นายพิมพ์  นันประดิษฐ์  รับผิดชอบงาน 
นายกเทศมนตรี                      ประปาและไฟฟ้า และมอบหมายให้ นายนิรมิตร รักษาชาติ รบัผิดชอบงานถนน และ 
                       ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แจ้งความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับทราบ ส่วนงาน                  
                       ทำบุญปีใหม่ต้องขอเลื่อนออกไปก่อน  
นายพิมพ์  นันประดิษฐ์  ขอชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดังนี้ 
รองนายกเทศมนตรี  1. การตรวจรับงานถนนจะกำกับดูแลคณะกรรมการตรวจรับงานให้ปฏิบัติงานให้เต็มที่ 
    2. ถนนยุบตัวจะนำป้ายเตือนถนนชำรุดไปปักไว้เตอืน 
    3. เรื่องมีคนสูบบุหรี่ที่วัดจะนำป้ายไปติดไว้เพ่ือเตือน 
    4. ขอให้ที่ประชุมมีมติจะใช้คำว่าจุดเทียนธูป หรือ จุดธูปเทียน 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี กระผมคิดว่าการใช้คำว่าจุดธูปเทียนหรือจุดเทียนธูปนั้นไม่จำเป็นต้องมีมติ แต่ขอให้ 
ประธานสภาฯ   ใช้คำว่า จุดธูปเทียน เหมือนที่เคยใช้มา และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิด 

การประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา 12.28  น. 
 

(ลงชื่อ)         จิรัชยาวฒัน์  ทวาศรี     ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
(นางสาวจิรัชยาวัฒน์  ทวาศรี) 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงชื่อ)         นพพล  บุญชูใสย        ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
(นายนพพล  บุญชูใสย) 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 /เลขานุการสภาเทศบาล 
 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล               -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม 
ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาล                 สภาเทศบาลตำบลนามะเขือแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที ่1 
ประจำปี  2564       

 ลงชื่อ       นิตยา  ตาวะสี          ประธานคณะกรรมการ 
                (นางสาวนิตยา  ตาวะสี) 
ลงชื่อ  ชัยณรงค์  อุทุมทอง     ประธานสภาฯ 
         (นายชัยณรงค์  อุทุมทอง)   ลงชื่อ       สหัสดี  ผลเอ่ียม         กรรมการ 
                  (นายสหัสดี  ผลเอ่ียม) 
 

ลงชื่อ      ยนตะจิต  ทาบรรหาร     กรรมการ 
               (นายยนตะจิต  ทาบรรหาร) 
 

 ลงชื่อ         นพพล  บุญชูใสย       เลขานุการสภาฯ          
      (นายนพพล  บุญชูใสย) 


